



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าวศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนัยนา หาญชนะสุกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

รายชื่อบุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
 แบบทำยประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางนัยนา หาญธนะสุกิจ	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕	
กลุ่มบริหารงานทั่วไป			
๒	นางสาวนัยนา หมอวัด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม	
๓	นางสาวพรสวรรค์ ทองนุ่ม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๔	นางนพรัตน์ ขำจา	พนักงานธุรการ ระดับ ส๔	
๕	นางสาววีรดา แววทับเทศ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๖	นางสาวสิริกัญญา ดุชาติรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๗	นางสาวยุสิรา อาดำ	นักวิชาการพัสดุ	
๘	นางกฤษติยาภรณ์ กลมทุกสิ่ง	ปฏิบัติงานธุรการ	
๙	นายจิโรจน์ สุคันธพงษ์	ปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์	
๑๐	นางสาวสิริสุภา แผลมสัก	ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑	นายชยธร ชูวานนท์	ปฏิบัติงานขับรถยนต์	
๑๒	นางสายบัว แก้วคำ	ปฏิบัติงานทำความสะอาด	
๑๓	นายสมพร จินดา	ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	
๑๔	นายศิลป์ เยียระยงค์	ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	
กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน			
๑๕	นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม และรองผู้อำนวยการฯ	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๖	นางสาวธนพร อธิมั่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๗	นางสาวสโรชา ใจจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์			
๑๘	นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์	นายช่างเทคนิคอาวุโส หัวหน้ากลุ่ม	
๑๙	นายสมยศ หลวงผาด	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	
๒๐	นายณัฐวุธ สุวรรณบพ	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	
๒๑	นายนิธิสันต์ ขำดีธนาวงศ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	
๒๒	นายพิชิต พลายเถื่อน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	
๒๓	นางสาวภักุฎิธา พุทธชาติ	วิศวกรปฏิบัติการ	
๒๔	นายเทพพร ศรีวิชัย	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	
๒๕	นายสมพงษ์ ขำจา	ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช๔	
๒๖	นายโชคชัย เมืองธรรม	ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช๔	
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม			
๒๗	นายสายชล กองทอง	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม และรองผู้อำนวยการฯ	
๒๘	นายณภัทร คูสุวรรณ	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ	
๒๙	นางสาวเนรัญชลา คล้ายสุด	สถาปนิกปฏิบัติการ	
๓๐	นายกิจจามันท์ ดวงพัตรา	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	
๓๑	ว่าที่ ร.อ.จตุพร พิพัฒน์ศรี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
๓๒	นายปลั่งกร ทองศรีรักษ์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๓๓	นายภูมิพัฒน์ หลักดี	วิศวกรปฏิบัติการ	
๓๔	นายกฤตภาส จันทร์ศรี	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	
๓๕	นางสาวพรรณปพร ขำจา	ปฏิบัติงานธุรการ	
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ			
๓๖	นางสาวสิริวัฒน์ ธนพัฒนศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่ม	
๓๗	นายันทวุฒิ เรืองทรัพย์	นิติกร	
๓๘	ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญาภัทร ช้อนพร	นักวิชาการสาธารณสุข	
๓๙	นางสาวพลอยไพลิน แก้วน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	
๔๐	นายพิพัฒน์ ปิยะพงษ์เดชา	ปฏิบัติงานวิชาการสาธารณสุข	